



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
ระหว่าง
สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ
บริษัท ซี ที ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาของความร่วมมือทางวิชาการร่วมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันต์ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซี ที ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 5 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดย นายเกลิงโชค สีดา ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ซึ่งต่อไปบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท ซี ที ไอ (ประเทศไทย) จำกัด” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งต่อไปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ เรียกว่า “บันทึกข้อตกลง” โดยมีข้อตกลงตามวัตถุประสงค์ร่วมกันดังนี้

1. เพื่อการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่เชื่อมโยงเนื้อหาของรายวิชา การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Lines Tourism) ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการท่องเที่ยวเรือสำราญ (English for Cruise Lines) การจัดการธุรกิจที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (Accommodation Management for International Tourist) หรือหลักสูตรระยะสั้น หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่นักศึกษาและการสร้างประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ

ในสภาพจริง กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ร่วมผลิตที่ได้รับการออกแบบไว้ในรายวิชาของหลักสูตรอย่างเป็นทางการเป็นระบบ เพื่อให้
นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนด

2. เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ อบรม
สัมมนา บริการวิชาการ ศูนย์บริการรับสมัครงานเรือสำราญภาคเหนือตอนล่าง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เรือสำราญและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๆ นี้
และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๆ นี้ ก็สามารถทำได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การทำงาน ได้จัดทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องทุกประการ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดทั้ง
หมดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันต์)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(นายเลิ่งโชค สีดา)
ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
บริษัท ซี ที ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ชัย นรากรณ์)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พยาน

(นายประทีป ตั้งมันัสตรง)
กรรมการบริหาร บริษัท ซี ที ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
พยาน